

VN- INDEX GIẢM XUỐNG DƯỚI 950 ĐIỂM

Chứng khoán trong nước giảm nhẹ giao dịch thấp hôm nay, ngày 6 tháng 6, đẩy chỉ số VN-Index của Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh xuống dưới mức giảm cực mạnh 950 điểm.

Khi các cổ phiếu giảm nhiều hơn so với các mức tăng từ 163 đến 110, chỉ số điểm chuẩn mất 3,2 điểm, tương đương 0,34%, so với phiên trước đó là 948,21. Giao dịch chứng khoán ảm đạm với khối lượng giảm 4% ở mức 125,8 triệu cổ phiếu và giá trị mở rộng 17% ở mức hơn 3,1 nghìn tỷ đồng.

Công ty xây dựng ROS một lần nữa dẫn đầu thị trường TP HCM bằng thanh khoản với 12,6 triệu cổ phiếu được giao dịch, nhưng giảm nhẹ 0,2% ở mức 30.050 đồng / cổ phiếu. Theo sau là nhà sản xuất thép HPG với khoảng bảy triệu cổ phiếu được giao dịch.

SRC, một công ty cao su đã công bố kế hoạch đầu giá cổ phiếu, đã tăng giá trần cho phiên thứ hai liên tiếp, đóng cửa ở mức 28.600 đồng / cổ phiếu với khối lượng khớp 350.000 cổ phiếu.

Công ty chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội trong một báo cáo cho biết thị trường đang tìm kiếm manh mối trước khi có thể cải thiện.

Các quan chức hàng đầu của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã cảnh báo trong tuần này rằng cuộc chiến thương mại toàn cầu có thể buộc Fed phải hạ lãi suất. Nhưng thị trường Việt Nam vẫn chưa cảm thấy bất kỳ tác động nào của cảnh báo này. Sự sụt giảm của khối lượng giao dịch chứng khoán cho thấy các nhà đầu tư trong nước đã chán ngấy với những biến động của thị trường hiện tại.

Theo Công ty Chứng khoán Thành Công, thị trường vẫn chưa thoát khỏi rùng.

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang leo thang và những lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục đè nặng lên thị trường chứng khoán địa phương. Chứng khoán địa phương sẽ cần phải trải qua một số phiên giảm hơn trước khi tăng trở lại.

Đầu tuần này, nói chuyện với tinnhanhchungkhoan.vn, chuyên gia chứng khoán Ngô Quốc Hùng tại Công ty Chứng khoán MB cho biết thị trường toàn cầu giảm trong tháng 5 do căng thẳng thương mại.

Tháng trước, chỉ số S & P 500 trên thị trường chứng khoán New York mất 6,6%, chỉ số Shanghai Composite trên sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải giảm 5,84% và chỉ số Stoxx600 của chứng khoán châu Âu giảm 5,7%.

Thị trường trong nước theo mô hình tương tự bằng cách giảm hơn 2%. Các yếu tố bên trong cho thấy không có dấu hiệu tích cực và các yếu tố bên ngoài đang xấu đi, điều này có thể khiến thị trường địa phương chịu áp lực bán vào đầu tháng này, Hùng nói.

Tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, chỉ số chứng khoán Hà Lan giảm 0,51 điểm, tương đương 0,49%, ở mức 103,3. Thương mại thị trường mở rộng nhẹ 4% về khối lượng và 5% về giá trị lên 21,1 triệu cổ phiếu trị giá 250 tỷ đồng.

Chỉ có ba cổ phiếu có khối lượng phù hợp với hơn một triệu cổ phiếu mỗi. PVS là công ty dẫn đầu về khối lượng với gần 2,2 triệu cổ phiếu trao tay. Công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí tăng 0,5% với giá 21.700 đồng.